



ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง

เรื่อง การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเขตเทศบาล  
ตำบลจอมทอง ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วย เทศบาลตำบลจอมทอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรือง จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ(สุนัขและแมวจรจัด) และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงร่วมกันจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเทศบาลตำบลจอมทองจะดำเนินกิจกรรม หัวงเดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๕ โดยเน้นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ โดยให้เจ้าของนำสุนัขและแมว ที่มีอายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยกำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้

วัน/เวลา	กิจกรรม	สถานที่	หมายเหตุ
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	๑.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ที่มีอายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป	ณ สวนสาธารณะบ้านนาฝาย	
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	๑.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ที่มีอายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป	ณ ลานเอนกประสงค์ ทต.จอมทอง	
๒,๓,๔,๕ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	๑.ออกฉีดวัคซีนในบ้านที่ยังไม่ได้นำสุนัขมาฉีดในหมู่บ้าน โดยห้วยฮวก,จอมทองและนาฝาย ฉีดโดย นายจำรัส ชาติวันนา นายสมศักดิ์ ศรีภาบุญ และบ้านศรีบุญเรือง,ศรีวิชัย,ศรีนครและบ้านลาดกรุงศรี ฉีดโดย นายประสงค์ ชื่นขวาและนายคำมูล เขียงหล้า	ในหมู่บ้านที่ยังไม่ได้นำสุนัขมาฉีดในวันรณรงค์	

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังท่านที่เป็นเจ้าของสุนัขและแมว และสัตว์เลี้ยงที่เป็น  
พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้นำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของคุณ  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕



( นายวิทย์ แสงป้อม )

นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง